

กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ

ข้อค้นพบเรื่องการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดประจำปี 2022

ประเทศไทย

ในปี 2022

ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในระดับปานกลางในความพยายามเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ในรอบระยะเวลารายงานนี้ รัฐบาลได้แก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อให้สามารถนำทรัพย์สินที่ยึดได้จากผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ไปชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศ นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์คดีละเมิดทางเพศเด็กเพื่อช่วยด้านการสอบสวนความผิดที่เกี่ยวข้องกับสื่อลามกอนาจารเด็ก และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว เพื่อประสานงานกับศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นด้านการศึกษา การคุ้มครอง และสุขภาพของเด็กข้ามชาติ นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ริเริ่มโครงการส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อเด็ก โดยลงนามในบันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานรัฐบาล องค์กรภาคเอกชน และองค์การนอกภาครัฐรวม 21 หน่วยงาน เพื่อพัฒนามาตรการในการลดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์กับเด็กในภาคส่วนการท่องเที่ยว และท้ายที่สุด รัฐบาลได้ร่างและอนุมัตินโยบายและแผนระดับชาติเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (2023–2027) เพื่อประสานงานกับองค์การภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทั่วทั้งรัฐบาลและภาคประชาสังคม อย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ ในประเทศไทยยังคงตกเป็นเหยื่อของการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดรวมทั้งถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ซึ่งบางครั้งเป็นผลจากการค้ามนุษย์ แม้รัฐบาลได้แสดงความพยายามที่สำคัญในทุกด้านที่เกี่ยวข้องในระหว่างรอบระยะเวลารายงานนี้ แต่ประเทศไทยยังไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระหว่างประเทศเรื่องอายุขั้นต่ำในการทำงาน เพราะกฎหมายไม่ให้การคุ้มครองเด็กที่ทำงานนอกระบบ นอกจากนี้ ประเทศไทยยังขาดการวิจัยและข้อมูลเกี่ยวกับความแพร่หลายของแรงงานเด็กในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เกษตรกรรม การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การทำงานบ้าน และงานก่อสร้าง

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็ก

เรื่อง	การดำเนินงานที่เสนอแนะ	ปีที่เสนอแนะ
โครงสร้างทางกฎหมาย	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการใช้ข้อกำหนดเรื่องอายุขั้นต่ำในการทำงานสำหรับเด็กที่ทำงานนอกระบบ	2017 – 2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายระบุห้ามและถือว่าเป็นอาชญากรรมในการสรรหาสมาชิกที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี โดยกลุ่มติดอาวุธที่ไม่ใช่ของรัฐ	2016 – 2022
	เพิ่มอายุขั้นต่ำในการทำงานจาก 15 ปีเป็น 16 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับอายุที่กำหนดในการศึกษาภาคบังคับ	2018 – 2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากฎหมายครอบคลุมอาชีพที่อันตรายและกิจกรรมที่ห้ามสำหรับเด็กอย่างทั่วถึง	2018 – 2022

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็ก

เรื่อง	การดำเนินงานที่เสนอแนะ	ปีที่เสนอแนะ
	และครอบคลุมการจ้างงานในภาคส่วนที่ทราบว่ามีการใช้แรงงานเด็กรวมทั้งการชกมวยไทยเพื่อหาเงิน ซึ่งมีหลักฐานว่าเด็กต้องเผชิญกับอันตรายต่อร่างกาย	
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรือประมงที่จ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีในฐานะผู้ฝึกงานปฏิบัติตามอย่างเต็มที่ตามความคุ้มครองที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงเพื่อคุ้มครองแรงงานในงาประมงทะเล	2022
การบังคับใช้กฎหมาย	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการให้การฝึกอบรมอย่างเพียงพอแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ศาลประจำจังหวัดเรื่องการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีเด็กผู้ชายที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เด็กผู้ชายได้รับความคุ้มครองเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิง	2018 – 2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายรายงานและสอบสวนเหตุการณ์การค้ามนุษย์ที่ต้องสงสัยในทุกกรณี	2019 – 2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเด็กไม่ได้ถูกจ้างแรงงานเด็กเนื่องจากการขาดแรงงาน โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและอุตสาหกรรมการผลิต	2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ตรวจด้านแรงงานได้รับการฝึกอบรมและมีทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานที่ทำงานนอกระบบที่ห่างไกล รวมทั้งในภาคเกษตรกรรมและการทำงานบ้าน	2019 – 2022
	ให้บริการล่ามแปลภาษาที่ช่วยให้ผู้ตรวจด้านแรงงานสามารถสัมภาษณ์ผู้ทำงานชาวต่างชาติได้อย่างมีนัยสำคัญ และทำให้แน่ใจว่าการตรวจแรงงานมีความเป็นอิสระจากอิทธิพลภายนอก	2022
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอบรมและนำกลไกการส่งต่อระดับชาติไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมโดยเจ้าหน้าที่และทีมสหสาขาวิชาชีพ รวมถึงในระดับท้องถิ่น	2022
นโยบายของรัฐบาล	เผยแพร่กิจกรรมที่ดำเนินการในการนำนโยบายที่สำคัญเกี่ยวกับแรงงานเด็กไปปฏิบัติ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2018–2037)	2021 – 2022
โครงการทางสังคม	ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่เด็กชนกลุ่มน้อยต่างชาติพื้นฐและเด็กข้ามชาติ รวมทั้งการแจ้งอธิบายให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับเอกสารที่จำเป็นสำหรับนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทยในการสมัครเข้าเรียน เพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิของเด็กข้ามชาติในการได้รับการศึกษา แก่ไขอุปสรรคด้านภาษาสำหรับนักเรียนที่ไม่พูดภาษาไทย รวมทั้งเรื่องการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ ตลอดจนทำให้แน่ใจว่าศูนย์การเรียนรู้สำหรับเยาวชนพลัดถิ่นได้รับการรับรอง	2012 – 2022
	ทำการวิจัยเกี่ยวกับความแพร่หลายของแรงงานเด็ก เพื่อให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมต่าง ๆ	2016 – 2022

การดำเนินงานที่เสนอให้รัฐบาลทำเพื่อจัดการใช้แรงงานเด็ก

เรื่อง	การดำเนินงานที่เสนอแนะ	ปีที่เสนอแนะ
	อย่างเพียงพอในการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการใช้แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม การผลิตเครื่องนุ่งห่ม การทำงานบ้าน และงานก่อสร้าง	
	ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีโครงการทางสังคมอย่างเพียงพอเพื่อช่วยเหลือเด็กจากกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กข้ามชาติและเด็ก LGBTQI+ ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกบังคับใช้แรงงานเด็ก	2016 – 2022
